

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นอันเกี่ยวกับบุคคล เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของเจ้าของข้อมูล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ จึงได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มาใช้บริการซึ่งดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

๑. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ให้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น ชื่อ - นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ หรือที่ทำงาน อีเมลล์แอดเดรส (Email Address) หมายเลขโทรศัพท์ อายุ เพศ เป็นต้น

๒. ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพื่อใช้บริการในเว็บไซต์ (การยื่นชำระภาษีออนไลน์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้กรอกไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน

๓. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติตามหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครจะใช้ข้อมูลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่าน ในกิจการหรือกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เท่านั้น

๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ก็ได้ เพียงแค่ท่านแจ้งความจำนงดังกล่าวต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ทาง Email: saraban@samutsakhonpao.go.th

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

การใช้คุกกี้ (Cookies) “คุกกี้” คือ ข้อมูลที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ส่งไปยังโปรแกรมท่องเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการและเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้ไม่ใช่ข้อมูลที่จะสามารถบ่งชี้ถึงตัวบุคคลของผู้เข้าใช้งานได้จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรม หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” ทำงานต่อไป หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้วท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติหรือในกิจกรรมอื่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ต่อไป

การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ จึงขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่ยื่นชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือมีข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ยินดีจะรับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยท่านสามารถติดต่อได้ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้

ช่องทางการติดต่อ

Email: saraban@samutsakhonpao.go.th

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ๐๓๔ - ๔๑๑๗๑๔

ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเจษฎางค์ ตำบลมหาชัย

อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๐๐๐